

ฉบับที่ 4/2545

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2545

เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาค เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ การขยายตัวของภาคการผลิตหลัก (ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ) การใช้จ่ายของภาครัฐที่เร่งตัว และการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น สำหรับ การใช้จ่าย ภาคเอกชน ขยายตัว สะท้อนการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มอาชีพ ต่างๆ คือ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้การลงทุนเพื่อผลิตเร่งตัว ตามการลงทุนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเป็นสำคัญ ในขณะที่เดียวกันการลงทุน ก่อสร้างยังคงขยายตัว ต่อเนื่อง สำหรับภาคการเงิน การให้สินเชื่อบางประเภทปรับตัวดีขึ้น เช่น สินเชื่อแก่ธุรกิจก่อสร้าง และสินเชื่อแก่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร อย่างไรก็ตาม ภาพรวม สินเชื่อยังลดลงจากการโอนสินเชื่อไปบริหารส่วนกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ประกอบด้วยข้าวนาปรัง หอมแดง กระเทียม มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน จากข้อมูลเบื้องต้นปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับใกล้เคียง กับเดือนเดียวกันปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของความ ต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ ราคาข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยปีก่อนร้อยละ 10.2 ตามความต้องการเก็บสต็อกข้าวจากต่างประเทศเป็นผลจากการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโลกจะ ลดลงจากผลกระทบของปรากฏการณ์ El Nino ที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ราคาหอมแดงและมัน สำปะหลังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำดับ

2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยผลผลิตของอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักที่ ขยายตัว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ปรากฏว่าผลผลิตน้ำตาลขยายตัว จากระยะเดียวกันปีก่อนเพียงเล็กน้อยตามปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ขณะที่ปริมาณการผลิต สังกะสีในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตามความต้องการใช้ภายในประเทศ

3. ภาคบริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 การท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากการ ท่องเที่ยวของ ชาวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลในท้องถิ่น อาทิ เทศกาลไม้ดอกไม้ ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารซึ่ง เป็นเครื่องชี้สำคัญของการท่องเที่ยว ปรากฏว่าทางการสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น

4. การใช้จ่ายภาคเอกชน ยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะได้รับประโยชน์จากการปรับตัวของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของภาคเหนือ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ มาตรการด้านการคลัง และการส่งเสริมการขายของภาคเอกชน ส่งผลให้ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนและรถยนต์จดทะเบียน แม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังคงขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 23.5 และร้อยละ 22.2 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามลำดับ โดยการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดที่มีการเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลัก เช่น พิษณุโลกและอุทัยธานี ขณะจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ มีการจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นในอัตราสูง

5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 ชะลอตัวจากที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 เดือนก่อน ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างประเภทพาณิชย์กรรมและประเภทบริการและขนส่ง อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ และเชียงราย สำหรับการลงทุนเพื่อผลิตขยายตัวในอัตราเร่งโดยจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหม่มีจำนวน 40 ราย เงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 5.2 เท่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น แปรรูปข้าวเปลือก เก็บรักษาลำเลียงเมล็ดพืช สีข้าว อบเมล็ดพืช รองลงมาคืออุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนนี้มีเพียง 1 โครงการ โดยเป็นการลงทุนในหมวด อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและเครื่องจักรอุปกรณ์ในจังหวัดลำพูน

6. การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.0 ตามการเร่งการใช้จ่ายในหมวดลงทุน ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและรายจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่งผลให้งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.4 เป็น 10,506.8 ล้านบาท สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของภาคเหนือในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ลดลงจากร้อยละ 67.6 ระยะเดียวกัน ปีก่อน เหลือร้อยละ 64.3 ในปีนี้

7. การค้าต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกมีจำนวน 113.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.2 นับเป็นมูลค่าส่งออกที่สูงสุดในรอบ 14 เดือนตามคำสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศคู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ด้านมูลค่าการนำเข้าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.9 เหลือ 66.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าส่งออกส่วนใหญ่หันมาใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำเข้าจาก

ต่างประเทศเนื่องจากมีราคาสูงกว่า ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 47.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่เกินดุลเพียง 6.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เดือนเดียวกันปีก่อน

8. ระดับราคา ราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.2 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดผักและผลไม้ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 1.6 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ราคาสินค้าหมวดที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.2 ตามราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสำคัญ

9. ภาคการเงิน ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2545 มีจำนวน 160.5 พันล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.3 เนื่องจากมีการโอนสินเชื่อบางส่วนไปบริหารที่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์มีการให้สินเชื่อในบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมเซรามิก โรงสีข้าว และคำพิชไร์ สำหรับยอดคงค้างเงินฝากมีจำนวน 286.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

1 เมษายน 2545